

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวใกล้เคียงระดับแข็งสุดกว่า 2 ปี, จับตาสถานการณ์สหรัฐ-เกาหลีเหนือ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ ทรงตัวใกล้เคียงค่าสุดในรอบกว่า 2 ปี ขณะที่ดอลลาร์ยังถูกกดดัน จากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี

*ดอลลาร์/เยนดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 8 สัปดาห์ในช่วงเช้านี้ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสกุลเงินเยน, ฟรังก์สวิส และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

*ฟรังก์สวิสและเยนพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กล่าวเตือนเกาหลีเหนือในช่วงต้นสัปดาห์นี้ว่า เกาหลีเหนือจะเผชิญกับ "ไฟและความโกรธ" หากเกาหลีเหนือข่มขู่สหรัฐ

*ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงต่อเนื่องในวันนี้ หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดร่วงลงเมื่อวานนี้ หลังประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเห็นที่ดูตันอีกครั้ง โดยเตือนเกาหลีเหนือมิให้โจมตีเกาะกวม หรือชาติพันธมิตรของสหรัฐ หลังเกาหลีเหนือได้เปิดเผยแผนการยิงขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าญี่ปุ่น เพื่อให้ตกลงพื้นดินใกล้เกาะกวม

*นักลงทุนจะรอดูดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของสหรัฐในช่วงต่อไปในวันนี้ เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะมีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรในอนาคต

*อัตราเงินเฟ้อที่ระดับต่ำในสหรัฐ ทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ในปีนี้ และความไม่แน่ใจนี้ส่งผลลบต่อดอลลาร์

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 677.99 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.67 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 69.21 ล้านบาท

*09.50 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.228/253 จาก 33.240 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.124/146 จาก 39.064 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.99/109.01 จาก 109.20 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1766/68 จาก 1.1770 เมื่อวาน

Source: Bisnews

ส่วนคำและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้